

Đây phải chăng là một sự chi phối trong công tác của nhà cầm quyền CSVN vì mối संबंध giữa các chức sắc trong giáo hội Công Giáo phải được sắp xếp thu xếp của nhà cầm quyền CSVN?



Ngày 7-5-2010 thánh lễ ra mắt Đền thờ Tổng Giám Mục Phó Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn tại nhà thờ chánh tòa Hà Nội đã diễn ra trong một khung cảnh khác lạ và trớ trêu.

Bên ngoài thánh đường với hàng ngàn giáo dân đứng trước hàng rào của các chức sinh đã cầm các biểu ngữ: Tôn Vinh Đền thờ TGM Ngô Quang Kiệt, Chúng con yêu mến Đền thờ TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, Đền thờ Cha Giuse Ngô Quang Kiệt mới là nơi chốn đích thực, Tinh thần Ngô Quang Kiệt bắt đầu v.v..

Trong khi vậy, Đền thờ TGM Ngô Quang Kiệt, Đền thờ TGM Phó Nguyễn Văn Nhơn cùng nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ phải với vàng đi vào và ra với bóng của bên hông của thánh đường với hàng rào an ninh chặt chẽ.

Trong lúc công hành thánh lễ, Đền thờ TGM Ngô Quang Kiệt hát trong lễ nghi thiêu với giáo dân với Đền thờ Tổng Giám Mục Phó Nguyễn Văn Nhơn, Ngài nói rằng: “Tôi nay Ngài không chỉ đứng công hay đứng hành với anh chị em, nhưng sự đứng sinh đứng tại với anh chị em.”. Phải chăng đây là một lỗi lầm và gánh trách nhiệm khéo léo của Đền thờ TGM Ngô Quang Kiệt đứng với tân TGM Phó Nguyễn Văn Nhơn.

Đền thờ trước sự kiện có thể tạo nên nên chia rẽ làm như

hàng ngàn đứng sự thanh suy của giáo hội Công Giáo Việt Nam, Đền thờ Cha Nguyễn Chí Linh đã phải nói lên sự quan ngại của mình qua lời phát biểu: “Điểm tích cực đầu tiên là mối thành phần dân Chúa đã có các hội nói lên nguyện vọng của mình một cách chân thành, đứng thờ cũng có kinh nghiệm sâu sắc hơn với vai trò và sự mạnh mẽ của các phòng ban trong truyền thông hiện đại. Kể từ năm 50 năm thành lập. Hàng giáo phẩm VN bước vào một giai đoạn mới qua đó, các chức chức đứng lễ nghe tiếng nói của công dân Chúa cách phong phú và cởi mở hơn, đứng thờ cũng học được bài học phân cách bình tĩnh hơn với việc thông tin mới lúc một đa dạng, đa chiều và phức tạp hơn.

Điểm tích cực thứ hai là dù khác biệt, thậm chí có khi là đối lập, nhưng tất cả mối quan điểm đều có một mục đích chung là lòng yêu mến Giáo Hội”.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng quy tắc đình của Tòa Thánh Vatican chấp nhận đứng thờ chức của Đền thờ TGM Hà Nội Ngô Quang Kiệt vì lý do sự khéo cũng như đứng thờ chức với họ của Đền thờ Cha Cao Đình Thuyên thuộc giáo phận Vinh sau những chuyến đi với đứng thờ với Tòa Thánh của các ông Nguyễn Minh Trí và Nguyễn Tấn Dũng tại Roma đã gây ra sự thất vọng và sự phản nộ của các giáo dân. Bởi vì Đền thờ TGM Ngô Quang Kiệt và Đền thờ Cha Cao Đình Thuyên là

những cái gai của nhà cầm quyền CSVN. Có hai vế là những vế chèn uy tín, nhiều lần đã đứng ra bên vực các giáo dân trong những lần nhà cầm quyền CSVN ngang ngược chiếm đoạt đất đai của nhà thờ và đàn áp thô bạo các giáo dân trong các năm qua.

Trong khi vậy, các quan truyền thông của nhà nước CSVN đã loan tời: “Theo Ban Tôn Giáo Chính Phủ, đức thánh đức ng ý của Thủ Tướng Chính Phủ VN, ngày 22/4 giáo hoàng Benedicto XVI đã bổ nhiệm Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, giám mục giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục VN làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Hà Nội với quy định kép”. Đây phải chăng là một sự chiếm đoạt của nhà cầm quyền CSVN vì mọi sự bổ nhiệm các chức sắc trong giáo hội Công Giáo phải đức thánh chấp thuận của nhà cầm quyền CSVN?

Tòa thánh Vatican, giáo hội Công Giáo VN phải đứng trước một vấn đề nan giải: Vì tôn giáo không thể đứng bên lề sự đau khổ của tha nhân. Mong Chúa Thánh Thần soi sáng đức nhân ái con dân của Ngài../